

Full moon Party ที่หาดรีน : ท้องเที่ยว ทะเล หาด ชายหาด Full Moon Party

นำเสนอเมื่อ : 21 พ.ย. 2552

Full moon Party ที่หาดรีน : ท้องเที่ยว ทะเล หาด ชายหาด Full Moon Party



การจัด Full moon Party จะใช้บริเวณหาดรีนนอกเป็นสถานที่จัดงานหาดรีนนี้ ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ตำบลบ้านใต้ห่างจากที่ว่าการอำเภอพังงาประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นชายหาดที่สวยงามที่สุดของเกาะ

ความยาวของหาดประมาณ 2 กิโลเมตร

ตลอดความยาวของเกาะจะเต็มไปด้วยร้านอาหาร และผับต่าง ๆ มากมาย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะมีมากเป็นพิเศษในวันเทศกาล Full moon Party นอกจากนี้ก็เป็นสถานที่พักผ่อนนักท่องเที่ยว ซึ่งมีหลายบรรยากาศให้เลือก ทางไปอ่าวรีนนี้คดเคี้ยว และสูงชัน ผิวทางแคบ

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ชำนาญทางควรระมัดระวังอย่างมาก และใกล้ ๆ กับหาดรีนนอกนั้นก็จะมีหาดอีกหาดหนึ่งเป็นที่ตั้งของหาดรีนใน

แต่บรรยากาศจะเจียบกว่าหาดรีนนอกอยู่มาก ความยาวของหาดประมาณ 2 กิโลเมตร ตลอดความยาวของเกาะจะเต็มไปด้วยร้านอาหาร และผับต่าง ๆ มากมาย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะมีมากเป็นพิเศษในวันเทศกาล Full moon Party นอกจากนี้ก็เป็นสถานที่พักผ่อนนักท่องเที่ยว

ซึ่งมีหลายบรรยากาศให้เลือก ทางไปอ่าวรีนนี้คดเคี้ยว และสูงชัน ผิวทางแคบ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ชำนาญทางควรระมัดระวังอย่างมาก และใกล้ ๆ กับหาดรีนนอกนั้นก็จะมีหาดอีกหาดหนึ่งเป็นที่ตั้งของหาดรีนใน แต่บรรยากาศจะเจียบกว่าหาดรีนนอกอยู่มาก

เทศกาล Full Moon Party จะจัดขึ้นทุกวันที่ 15 ค่ำ ของเดือน

โดยจะมีขึ้นที่บริเวณ หาดรีนนอก โดยเฉพาะในวันขึ้นปีใหม่
จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากเป็นพิเศษ ตลอดความยาวของหาดรีน

ในทุกวันขึ้น 15 ค่ำ ของเดือน
ได้มีการจัดปาร์ตี้ของชาวต่างชาติขึ้นบริเวณชายหาดรีนนอก
ซึ่งมีความยาวกว่า 2 กิโลเมตร โดยจะใช้ชื่อในการจัดงานนี้ว่า
(Full Moon Party)
ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติมาร่วมงานเป็นจ
ำนวนมาก
โดยเฉพาะในวันขึ้นปีใหม่จะมีนักท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษ
สำหรับประวัติความเป็นมาของงาน "Full moon Party" นั้น
จากการพูดคุยกับเจ้าของร้านต่าง ๆ ที่อยู่บริเวณหาด
พอที่จะสรุปได้ดังนี้

เมื่อปี 2515
ชาวนิวซีแลนด์ได้เดินทางมาที่หาดรีนนี้ โดยมาพักแบบ
Home Stay และในปี 2525
ซึ่งในขณะนั้นมีนักท่องเที่ยวไม่มากนัก
ก็ได้ชวนกันจัดงานรื่นเริงขึ้น เพื่อขจัดความเงิบเหงา
ต่อมาเมื่อจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
และเพราะความสวยงามของดวงจันทร์ ในคืนวัน 15 ค่ำ
ทำให้นักท่องเที่ยวหลงใหล
ในบรรยากาศที่สวยงามของคืนวันเพ็ญ
จึงได้พร้อมใจกันจัดงานรื่นเริงขึ้น
ในคืนวันดังกล่าวและกลายเป็นประเพณีรื่นเริงเรื่อยมา

สำหรับบรรยากาศในการจัดงาน ทางร้านค้าต่าง

ได้จัดตกแต่งอย่างสวยงาม มีการประดับด้วยผ้าบาติก
และประดับไฟแสงสีสดใสเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเขาราน
สวนราหคาคจะเริ่มจัดตกแต่งรานประมาณบาย 2 โมง
หลังจากนั้นก็จะมีการเปิดเพลงไปเรื่อย ๆ
สวนนักท่องเที่ยวก็จะเริ่มพากันทยอยกันเข้ามา
ทั้งทางเรือและทางรถ จนถึงประมาณเวลา 22.00 น.
เป็นเวลาที่นักท่องเที่ยวเตรากันไปจนถึงเวลา 12.00
น.ของวันรุ่งขึ้นอีกวัน
นับว่าเป็นอีกเทศกาลหนึ่งของชาวต่างชาติที่สามารถทำ
หเศรษฐกิจของ เกาะพงัน คึกคักขึ้น



ขอขอบคุณ สหุกดอทคอม

